

Số: 212 /BC-UBND

Trung Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình tổ chức và hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Thực hiện quy chế làm việc và các phiên họp của UBND xã

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã Trung Sơn; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND xã đã tích cực, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Ngay từ đầu năm, UBND xã đã mở Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, huyện, xã, Cụ thể: UBND xã Trung Sơn triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022; Triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2022; Quyết định của UBND xã Trung Sơn về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2022; Quyết định của UBND xã Trung Sơn về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 và kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã; Quyết định ban hành Quy chế làm việc; Quyết định ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho cán bộ công chức thuộc UBND xã năm 2022.

Ngoài ra còn triển khai Các Chỉ thị của huyện, tỉnh. Trong đó tập trung chỉ đạo việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển, tạo nguồn thu ổn định, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục và đảm bảo an sinh xã hội gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững; kinh tế - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Việc chấp hành quy chế làm việc và công tác phối hợp được UBND xã và các ban ngành, mặt trận và tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm. Các vấn đề lớn, quan trọng đều được tập thể UBND xã bàn bạc, thảo luận, thống nhất trước khi xin ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, HĐND xã.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành hoạt động, UBND xã đã thực hiện nghiêm những quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và Quy chế làm việc của UBND xã, từ đó đã phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân; phát huy vai trò chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên

UBND xã; phát huy tính năng động, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát tận thôn bản, góp phần tích cực trong việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập thể UBND xã luôn có sự đoàn kết, nhất trí cao trong quản lý, tập trung điều hành các lĩnh vực, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi thành viên UBND xã và trưởng các ban ngành.

Sự phối hợp công tác giữa UBND xã với HĐND xã được thực hiện ngày càng chặt chẽ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND xã, UBND xã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND xã xem xét, trình HĐND xã thông qua các đề án theo thẩm quyền liên quan các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Mối quan hệ phối hợp giữa UBND xã với UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, với các cơ quan hành chính sự nghiệp đóng trên địa bàn tiếp tục được tăng cường, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và bộ máy Nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội.

UBND xã đã thực hiện đúng các quy định về chế độ hội họp, các phiên họp thường kỳ theo Quy chế làm việc của UBND xã. UBND xã, chủ tịch UBND và các phó chủ tịch UBND đã tổ chức hơn 45 phiên họp, buổi làm việc để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã, thông qua các đề án, chương trình, kế hoạch theo chương trình công tác năm. Các phiên họp đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, triệu tập đúng thành phần; các vấn đề thảo luận được kết luận rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã đã tổ chức nhiều phiên làm việc trực tiếp với các ban ngành chuyên môn; làm việc với các thôn để nắm tình hình kinh tế - xã hội, tiếp công dân định kỳ hàng tuần tại UBND xã để kịp thời giải quyết các kiến nghị phản ánh của công dân; thường xuyên kiểm tra tại

các thôn để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc; chỉ đạo đơn đốc các ngành, thôn, kịp thời hỗ trợ các hộ dân gặp khó khăn gặp rủi ro.

2. Về xây dựng cải cách thể chế

Về cải cách hành chính:

Ban hành và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và đang chuyển đổi áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn xã. Chỉ đạo thực hiện các nội dung chương trình trọng điểm năm 2022 về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính;

Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả triển khai thực hiện nghiêm túc quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.

Về cải cách tài chính công:

UBND xã luôn thực hiện việc thu chi tài chính đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách; thực hiện cơ chế khoán kinh phí và tự chủ, tự chịu trách nhiệm về ngân sách; việc sử dụng ngân sách luôn thực hiện một cách có hiệu quả, đảm bảo ngân sách cho các ban ngành hoạt động. UBND xã đã ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 xã Trung Sơn. Tất cả các khoản chi tiêu đều được thực hiện theo Quy chế này.

Hiện đại hóa hành chính:

Tích cực, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc chuyên môn, thực hiện sử dụng thư điện tử công vụ trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi trong cơ quan, với các phòng ban cấp huyện. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 được triển khai thực hiện tại UBND xã.

Hiện UBND xã chỉ đạo công chức phụ trách ISO rà soát các quy trình giải quyết TTHC (loại bỏ các văn bản QPPL đã hết hiệu lực, thay thế các văn bản mới), bổ sung lại các quy trình giải quyết TTHC đúng thẩm quyền; công bố lại hệ thống chất lượng ISO 9001:2015.

3.Xử lý hồ sơ, văn bản, ý kiến chỉ đạo

Trong 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã đã tiếp nhận, xử lý 849 văn bản của cấp trên và các đơn vị liên quan, đa số văn bản đến thuộc thẩm quyền của UBND xã đều được giải quyết kịp thời. Ban hành 333 văn bản các loại, nhìn chung việc ban hành văn bản phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của UBND xã đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, tình hình, điều kiện thực tế và yêu cầu cuộc sống nhân dân trên địa bàn xã; bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động, trong quá trình ban hành văn bản về cơ bản luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, luôn đảm bảo đúng thẩm quyền, thể thức quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND xã, chủ tịch UBND xã:

Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND xã được các ban ngành, thôn quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã nhanh chóng có hiệu quả.

Tuy nhiên nhiều ngành tham mưu văn bản chưa đảm bảo về mặt thời gian, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND xã chưa nghiêm, chưa kịp thời.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, chủ tịch UBND huyện giao:

Căn cứ Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, chủ tịch UBND huyện giao; chủ tịch UBND xã đã giao văn phòng UBND xã và UBND xã thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các ngành trong giải quyết các nhiệm vụ và báo cáo UBND huyện, chủ tịch UBND huyện đúng thời hạn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Bám sát Nghị quyết của ban chấp hành Đảng ủy xã; Căn cứ chương trình công tác của UBND xã năm 2021, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được một số kết quả như sau:

1.Lĩnh vực kinh tế

-Thu ngân sách được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước hiện hành, việc chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ, nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã:

- Tổng thu ngân sách xã trên 3,6 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2022 gần 3,3 tỷ đồng.

- Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt 451,05 tấn. Tổng đàn gia súc 2.116 con. Tổng đàn gia cầm 9.441 con.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức nhiều đợt truy quét lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 05 trường hợp xúc cày trái phép, 07 trường hợp làm nương rẫy trái phép.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tổ chức tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Mừng Đảng mừng xuân Nhâm Dần 2022, các ngày Lễ lớn của quê hương, đất nước và Đại hội Đảng bộ xã Trung Sơn, lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025;

Công tác văn hóa, thông tin và truyền thanh được quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa luôn được quan tâm, đầu tư với các loại nhạc dân ca, dân vũ và âm thực phong phú. Trong 6 tháng đầu năm đã cho ra mắt Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian, hiện đại và thể dục thể thao của xã; Đạt giải Ba Hội thi âm thực văn hóa truyền thống do huyện tổ chức. Tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tại huyện Nam Đông, đạt giải nhất về âm thực.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được hưởng ứng và chất lượng ngày càng cao. Việc xây dựng nếp sống văn minh được quan tâm và đi vào nề nếp, thể hiện rõ nhất là thông qua các lễ hội, cưới hỏi, ma chay...

Các trường đã thực hiện tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 với những thành tích đáng khích lệ. Đội ngũ giáo viên nhà trường nhiệt tình và có năng lực giảng dạy, đáp ứng nhu cầu đổi mới, 100% giáo viên đứng lớp đạt trình độ chuẩn theo quy định. Sự nghiệp giáo dục và chăm sóc trẻ ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng.

Cùng với việc tập trung cao triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, y tế vẫn nỗ lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tổng số lượt khám bệnh tại trạm là 410 lượt. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 14,64%. Tỷ lệ trẻ em được tiêm đầy đủ các loại vắc xin đạt 40%.

Cụ thể tổng số mũi tiêm 2.578 (tại thời điểm 30/5/2022), trong đó, mũi 1: 265; mũi 2: 741; mũi 3: 1.486 và mũi 4: 86 mũi. Tổng số người không tiêm, do bệnh nền: 18 người. Thực hiện tầm soát 1.476 lượt người, phát hiện 277 ca F0, đã điều trị khỏi 277 người; số F1 tiếp xúc gần 1.001 người, hiện nay đều đã được giải phóng.

Công tác DS-KHHGD được quan tâm thường xuyên; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 10% giảm 1,4% so với cùng kỳ 2021; tảo hôn 4 trường hợp đều đã xử phạt vi

phạm hành chính. Xây dựng và đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại 5 cụm của 5 đơn vị thôn.

3. Lĩnh Quốc phòng – an ninh

Ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 4/4/2022 về việc triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác nhận điện tử, phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã. Ban hành các Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 4/4/2022 về Thành lập tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã và các Quyết định thành lập các tổ công tác triển khai Đề án tại 5 đơn vị thôn.

BCHQS xã thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, Tết, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trong quá trình trực.

Tổ chức thành công Lễ tiễn quân đi, đón quân về trang nghiêm (2 thanh niên lên đường nhập ngũ và 6 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương). Tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và huấn luyện chiến đấu năm 2022 với tổng quân số cán bộ, chiến sỹ tham gia 46 đồng chí.

4. Kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chương trình nông thôn mới

Tổng số hộ nhân khẩu là 934 hộ, 3.603 khẩu (trong đó nam 1.773 người). Dân số trong độ tuổi lao động 2.101 người, trong đó nữ 1.039 người, chiếm tỷ lệ 49,4%.

Công tác lao động chính sách, tạo việc làm và an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Thực hiện tiếp nhận và phân phối quà của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và các dịp lễ khác với tổng 1.314 suất, 576.500.000 đồng. Quà hỗ trợ cho 39 đối tượng bệnh binh từ 81% trở lên là 585.000.000. Chi trả tiền hỗ trợ cho 211 đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 năm 2021 với tổng số tiền 201.840.000 đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp hàng tháng, chế độ điều dưỡng, mai táng phí, trợ cấp một lần, ưu đãi và các chế độ khác đối với người có công và thân nhân người có công.

100% người dân trên toàn xã được cấp thẻ BHYT. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 6 tháng đầu năm 21 người vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nâng tổng số người dân tham gia BHXH tự nguyện toàn xã 71 người.

Tổng hộ nghèo là 623 hộ, chiếm tỷ lệ 68,09%; tổng số hộ cận nghèo 154 hộ, chiếm tỷ lệ 16,83%.

Xây dựng đầu tư công: Hoàn thiện hồ sơ công trình hệ thống nước sạch toàn xã và Đường sản xuất từ đường Hồ Chí Minh đến đồi Cu Bung. Với tổng số vốn 3,5 tỷ; Thực hiện sửa chữa nước sạch tại cụm A Niêng, tổng vốn đầu tư 250 triệu đồng. Thực

hiện sửa chữa nước sinh hoạt tại thôn A Đeeng Par Lieng 2 với tổng vốn đầu tư 170 triệu đồng.

Công tác xây dựng Nông thôn mới luôn được quan tâm, toàn xã hiện nay đạt 13/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Thực hiện tốt phong trào Ngày chủ nhật xanh: Tổ chức 18 đợt ra quân “Ngày chủ nhật xanh” với số người tham gia là 1.900 lượt, thực hiện tổng dọn vệ sinh 5.000m đường nông thôn, trồng hoa tại 500m đường dân sinh, hàng rào xanh 300m, nạo vét kênh mương 300m, rác thải thu gom 300m³, trồng 100 cây xanh tại nhà văn hóa xã.

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần quan tâm khắc phục đó là:

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đại dịch này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế, thương mại, dịch vụ...mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý xã hội của người dân. Bởi nhiều người nhận định rằng, đây là trận đại dịch có sức “công phá” lớn nhất từ trước đến nay.

- Công tác xây dựng Nông thôn mới vẫn còn chậm tiến độ bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.

- Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp còn hạn chế, sản phẩm còn đơn điệu và xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Quản lý trật tự xây dựng nhà ở một số cụm chưa được quan tâm, tình trạng xây dựng không phép, sai phép còn diễn ra nhiều địa điểm; việc lấn chiếm hành lang giao thông nông thôn làm nơi tập kết vật liệu. Công tác quản lý nhà nước về môi trường mặc dù đã chỉ đạo quyết liệt, đã tổ chức nhiều đợt truy quét, tuy nhiên vẫn tồn tại một số đối tượng vẫn còn lén lút khai thác cát sạn trái phép trên địa bàn.

- Công tác thông tin, tuyên truyền, công tác chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đôi chỗ chưa được quan tâm đúng mức.

- Công tác cải cách hành chính, giải quyết TTHC qua bộ phận “một cửa” đôi chỗ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác giải quyết đơn thư, nơi tiếp công dân 1 ngày/tuần quy định của chủ tịch UBND xã được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên do cơ quan khó khăn về phòng ốc, chưa được bố trí phòng riêng phục vụ cho công tác tiếp công dân theo quy định.

- Việc ban hành văn bản ở xã có lúc chưa đảm bảo trình tự qui định. Một số bộ phận chuyên môn chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo và nội qui hội nghị, chất lượng báo cáo còn thấp.

Tình hình đấu tranh một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đã quyết liệt và đã được kiềm chế nhưng có nơi có lúc còn phức tạp, kết quả điều tra một số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đạt tỷ lệ thấp. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được duy trì thường xuyên, nhưng mô hình, điển hình chưa được nhân rộng.

IV. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, bên cạnh những ảnh hưởng, tác động của các yếu tố khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, cụ thể là công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành từ xã đến thôn trên một số lĩnh vực còn thiếu quyết liệt và chưa cụ thể, sâu sát; việc chấp hành qui định và nhiệm vụ cấp trên giao chưa nghiêm; năng lực tham mưu, trách nhiệm công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết của BCH Đảng ủy, HĐND xã thành những chương trình hành động, kế hoạch triển khai cụ thể, có phân công trách nhiệm cụ thể rõ ràng; quan tâm và ưu tiên cho các chương trình, dự án trọng điểm; tranh thủ các nguồn lực của Trung ương, tỉnh, huyện và các tổ chức đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, an toàn, đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp. Tăng cường công tác dự tính, dự báo thị trường, chủ động tìm kiếm, định hướng thị trường để hướng dẫn, chỉ đạo sản xuất.

2. Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của từng thành viên UBND xã đã được phân công phụ trách từng các lĩnh vực, phát huy vai trò tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân. Các ban, ngành cần xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm trên cơ sở chương trình công tác chung của UBND xã từ đầu năm 2022.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ xã đến thôn, sắp xếp bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức theo Nghị định 34/CP của Chính phủ, đảm bảo số lượng, chất lượng của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đầu tư cơ sở vật chất thiết bị phục vụ cho công tác CCHC ở xã được tốt hơn.

4. Giữ mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể, quần chúng, thực hiện tốt quy chế giao ban hàng tuần, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh

đạo UBND huyện, BTV Đảng ủy xã. Thực hiện tốt chế độ thịnh thị, báo cáo sơ, tổng kết các hoạt động của các ngành và địa phương.

5. Đảm bảo quốc phòng – an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; triển khai sâu, rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tiếp tục tuyên truyền các kiến thức an toàn giao thông cho tầng lớp nhân dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

6. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, yêu quê hương. Đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong các ngành, các hộ gia đình, mỗi một cán bộ Đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của UBND xã 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND-UBND huyện;
- ĐB. HĐND huyện khu vực;
- Đảng ủy, TT. HĐND, CT, các PCT. UBND xã;
- Các ĐB. HĐND xã;
- Các ban ngành đoàn thể trong xã;
- Lưu: VT, VP (1).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**